

## พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่ศึกษากายภาพบำบัดประจำปีการศึกษา 2561

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง นายทิวา โกศล คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก นายปฐมพงษ์จันธิมา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

### 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

### 4. เรื่องที่เล่า

พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่ศึกษากายภาพบำบัดประจำปีการศึกษา 2561

### 5. ความเป็นมาของเรื่องที่เล่า

ในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 จะได้เริ่มต้นการออกฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในรายวิชา คลินิกกายภาพบำบัด 1 เป็นครั้งแรก โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียนและการทดสอบมาอย่างหนักในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการออกฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากนักศึกษาจะได้แสดงบทบาทการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก การจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์จึงเป็นเครื่องย้ำเตือนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคต

### 6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน และแนวทางการแก้ไข

เนื่องด้วยพิธีนี้เป็นพิธีที่ทางคณะฯ ได้ให้ความสำคัญมาก ต้องการให้นักศึกษามีความรู้สึกยินดีในความสำเร็จที่สามารถผ่านการเรียนจนมาถึงจุดนี้ได้และเกิดความตระหนักในภาระหน้าที่สำคัญที่รออยู่ในข้างหน้า ทางทีมงานฝ่ายพิธีจึงได้วางแผนการจัดงานไว้หลายส่วน เพื่อเป็นแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับเสื้อกาวน์ในปีนี้ ทีมงานได้เรียนเชิญท่านคณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาเป็นผู้สวมเสื้อกาวน์ให้แก่ศึกษาทุกคน มีการเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเพื่อให้ท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา อีกขั้นตอนที่มีความสำคัญมากก็คือการปฏิญาณตนของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกซึ่งการที่นักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณต่อพระราชบิดา จะช่วยย้ำเตือนนักศึกษาทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่ต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกดังพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ปรากฏอยู่ในคำปฏิญาณครั้งนี้ด้วย เมื่อกำหนดแนวทางการจัดงานได้แล้วจึงได้มีการออกกำหนดการพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มขั้นตอนการเตรียมงานโดยการเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานโดยในปีนี้มีผู้ปกครองแสดงความต้องการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีการวางแผนงานร่วมกันของอาจารย์ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาเป็นอย่างดี และเพื่อให้พิธีฯดำเนินไปอย่างราบรื่นจึงได้มีการซ้อมใหญ่ก่อนถึงพิธีฯจริง 1 วัน ในห้อง auditorium ซึ่งเป็นห้องที่ใช้จัดพิธีฯ โดยจะเน้นที่ขั้นตอนการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะขึ้นรับเสื่อ กาวนจากท่านคณบดีและการกล่าวปฏิญาณตน ซึ่งผลจากการตั้งใจซ้อมของนักศึกษาทำให้ในวันที่จัดพิธีฯจริงนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างาม เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ

มีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยในวันซ้อม เนื่องจากมีตารางการใช้ห้อง auditorium ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการจะใช้จัดพิธีฯทับซ้อนกับคณะอื่น ทางทีมงานจึงได้ทำการพูดคุยเพื่อขอแบ่งเวลากันซึ่งทางทีมงานของอีกคณะก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทีมงานได้ตกลงกับนักศึกษาให้มาทำการซ้อมเพิ่มเติมในช่วงเวลา ก่อนถึงกำหนดการจริง 1 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#### **7. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว**

ในปีนี้อาจารย์รู้สึกถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมพิธีฯ ขณะที่นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณนั้นทำให้รู้สึกถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่พร้อมจะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มใจและเต็มกำลัง ได้เห็นใบหน้าของผู้ปกครองที่มีความสุขกับความสำเร็จในขั้นต้นของนักศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพิธีมอบเสื่อ กาวนนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจอย่างมากให้การออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและเป็นก้าวสำคัญสู่วิชาชีพกายภาพบำบัดต่อไป สิ่งดีๆเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนไม่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด